



ศูนย์ปฏิบัติการข่าวเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๒๑๘ โทรสาร ๐ ๗๓๕๓ ๒๒๑๗ <http://www.narathiwat.doe.go.th> E-mail : narathiwat@doe.go.th

สธ.๐๐๑/๒๕๕๘

กล้วยงาช้าง...กล้วยยักษ์ที่อยากให้คุณรู้จัก...

คนโบราณปลูกกล้วยชนิดนี้เป็นไม้เพื่อการเสี่ยงทายทำนายทายทัก บางครั้งใช้ในการอธิษฐาน ซึ่งหากกล้วยออกผลดีคำอธิษฐานก็จะเป็นผล โดยส่วนมากเชื่อว่าถ้าผู้ใดปลูกแล้วออกปลี แต่ไม่มีผล ถือได้ว่าไม่มีโชคลาภ แต่หากปีใดกล้วยออกผล ยิ่งผลมากก็จะยิ่งโชคดีมีลาภวาสนา เนื่องจากเครือหนึ่งจะมีผลอย่างมากไม่เกิน ๓ หวี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะออกผลเพียง ๑ หวี เท่านั้น



ชื่อสามัญ	Plantain
ชื่อพ้อง	กล้วยยักษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์	Musa (AAB group) "Kluai Chang"
แหล่งที่พบ	พบได้ทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

กล้วยงาช้างมี ลำต้น สูงใหญ่กว่ากล้วยทั่วไป ซึ่งลำต้นสูง ๒ - ๒.๕ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๕ เซนติเมตร กาบลำต้นมีสีเขียวเข้ม ใบ ก้านใบมีสีเขียวเข้ม ร่องก้านใบปิด ใบแข็งฉีกขาดง่าย ดอก ปลีเป็นทรงกระบอก ยาวเรียวเส้นผ่านศูนย์กลางปลี ๖ - ๗ เซนติเมตร ยาว ๒๐ - ๒๕ เซนติเมตร กาบปลีมีสีม่วงอ่อน สีนวลมาก จะออกปลีได้แค่ ๑ - ๓ หวีใน ๑ เครือหรืออาจจะไม่มีหวีเลยก็ได้ และเมื่อออกเครือปลีจะหลุดหายไป ผล เครือหนึ่งจำนวนผลน้อย แต่ผลมีขนาดใหญ่มาก ผลกว้าง ๕ - ๖ เซนติเมตร ยาว ๒๕ - ๓๐ เซนติเมตร ลักษณะผลคล้ายกล้วยกล้วย แต่เมื่อผลแก่เหลื่อมผลจะหายไป รสชาติ จะเหมือนกล้วยหอม ผสมกล้วยไข่ เนื้อจะออกเหลืองนวล อมชมพูนิดๆ กลิ่นหอมมาก เนื้อแน่นนุ่มเหนียว

ความพิเศษของกล้วยชนิดนี้ คือ "หน่อ" หน่อของกล้วยงาช้างต้นหนึ่งจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยสามารถแบ่งหน่อออกได้เป็นสองชนิดคือ หน่อขนาดใหญ่ซึ่งจะแทงห่างออกจากต้น โดยแทงโผล่จากพื้นดินขึ้นมา หน่อพวกนี้จะมีโคนหน่ออยู่ใต้ดิน และจะเจริญเป็นต้นใหม่ที่สมบูรณ์ และหน่ออีกแบบหนึ่งคือหน่อที่แทงออกมาจากข้างลำต้นเหนือผิวดินขึ้นไป หน่อพวกนี้จะมีลักษณะกลมอ้วน มีขนาดเล็ก โดยเมื่อต้นแม่ออกผลและตายไปแล้ว หน่อพวกนี้ก็จะหลุดออกจากต้นแม่ และจะกลิ้งหรือไหลตามน้ำไปเจริญเป็นต้นใหม่ห่างจากต้นแม่ออกไป นับเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติแบบหนึ่ง และเมื่อนำหน่อของกล้วยชนิดนี้ไปปลูก จะให้ผลที่แตกต่างกัน ถ้าปลูกด้วยหน่อใหญ่ที่แทงหน่อจากใต้ดิน ผลกล้วยที่ได้จะมีขนาดยาวใหญ่มาก

เราเรียกว่ากล้วยงาช้าง กล้วยยักษ์ กล้วยช้าง แต่ถ้านำหน่อขนาดเล็กจากช้างลำต้นไปปลูก ในปีแรกจะให้ผลขนาดเล็กกว่า บางครั้งเรียกกันว่า "กล้วยกล้วย" หรือกล้วย คือกล้วยที่หายไปจากเดิมนั้นเอง แต่เมื่อกล้วยกล้วยแทงหน่อใหม่ หน่อที่มีขนาดใหญ่ของกล้วยกล้วยก็จะกลับเป็นกล้วยงาช้างที่ให้ผลใหญ่เช่นเดิมได้



การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด นำไปต้มหรือหนึ่ง เนื้อผลจะเหนียวขึ้น หรือเชื่อมรับประทานนับว่าเป็นกล้วยเชื่อมที่ อร่อยที่สุดอีกชนิดหนึ่ง

ปัจจุบันกล้วยงาช้างจึงเป็นกล้วยที่เริ่มมีผู้นิยมเสาะหานำไปปลูกเป็นไม้ประดับเพิ่มความสวยงาม และอาจถือได้ว่าเป็นพันธุ์ไม้แปลก และหายากชนิดหนึ่ง

ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
<http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๘๕๔๗๗๘> ข้อมูล
ปองใจ จันมณี ชาว
ตุลาคม ๒๕๕๗